

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TỬA CHÙA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KL

Tủa Chùa, ngày

tháng 10 năm 2024

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024-2025 trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn huyện đã được quan tâm triển khai, thực hiện quyết liệt. Cấp ủy chính quyền địa phương đã vào cuộc một cách nghiêm túc có hiệu quả và đạt được những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại tới rừng, tránh tạo thành điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 02/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 10/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 1536/CĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác quản lý đốt dọn thực bì, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024; Công văn số 823/SNN - CCKL ngày 12/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên; Công văn số 1166/CCKL-TTPC

ngày 17/10/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp, đặc biệt là hành vi phá rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

## **2. UBND các xã, thị trấn**

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp quy định tại khoản 3, Điều 102 của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực Lâm nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, giá trị của rừng để người dân hiểu, khuyến khích người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường xây dựng hệ thống biển báo tuyên truyền, biển cấm lửa tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao.

- Chỉ đạo các chủ rừng rà soát xây dựng bổ sung và thực hiện phương án quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, củng cố, kiện toàn các tổ (Đội) bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho từng thành viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ, kịp thời ngăn chặn khi có cháy, phá rừng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản xảy ra, đồng thời báo cáo UBND xã, thị trấn khi có tình trạng đốt rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, nghiêm cấm việc bao che cho các đối tượng vi phạm phá rừng, đốt rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, kiên quyết quản lý tốt các khu vực rừng đã được giao cho các chủ rừng quản lý, bảo vệ, không để người dân sử dụng diện tích đất bị cháy phá để canh tác hoa màu theo các nội dung chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm tại văn bản số 555/CCKL-TTPC ngày 17/6/2021; Văn bản số 237/CCKL-TTPC ngày 10/3/2023; văn bản số 310/CCKL-TTPC ngày 29/03/2023; Văn bản số 1145/CCKL-TTPC ngày 18/10/2023; Văn bản số 478/CCKL-TTPC ngày 02/05/2024. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo đúng thẩm quyền, kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ rừng, cá nhân, tổ chức, người đứng đầu xã, thôn, tổ dân phố thiếu trách nhiệm, không phát hiện kịp thời, không tổ chức ngăn chặn hành vi phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Dân quân, Kiểm lâm địa bàn các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn chủ động giải quyết, kịp thời phân loại vụ việc, tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết, kết hợp với tuyên truyền, vận động nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài vượt cấp.

- Xã nào để xảy ra phá rừng, cháy rừng mà không chỉ đạo xử lý kịp thời hoặc để tạo thành điểm nóng thì Chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện, đồng thời phải nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng nhưng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

- Chủ động phối hợp, trao đổi, báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn với UBND huyện (qua Hạt Kiểm lâm) để có phương án xử lý kịp thời với các tình huống phức tạp (**Số điện thoại đường dây nóng của Hạt Kiểm lâm: 0869.549.611 hoặc Số điện thoại: 0948.098.666**).

- Tổ chức tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng một cách nghiêm túc, gửi báo cáo qua bộ phận pháp chế Hạt kiểm lâm huyện tổng hợp trước ngày **20/11/2024 (bản mềm báo cáo gửi qua địa chỉ gmail: giangtanglkc@gmail.com)**.

### **3. Hạt Kiểm lâm huyện**

- Phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của Nhân dân về vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thường xuyên theo dõi cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ **Website: Kiemlam.org.vn** và **Watch.pcccr.vn** của Cục Kiểm lâm để kịp thời cập nhật thông tin, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng; Tổ chức thường trực 24/24 giờ trong thời gian mùa khô hanh; tăng cường tuần tra, kiểm tra địa bàn, đặc biệt tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.

- Chủ động sử dụng công nghệ ảnh viễn thám rà soát nội nghiệp, chỉ đạo kiểm tra, xác minh các điểm nghi xảy ra phá rừng để ngăn chặn, xử lý. Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức việc tuần tra, kiểm tra thực địa, khu vực trọng điểm về phá rừng trái pháp luật để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 213/QCPH (CA-QS-KL) ngày 13/07/2021 của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

- Chủ động phối hợp, trao đổi, báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn với Chi cục kiểm lâm tỉnh để có phương án xử lý kịp thời đối với các tình huống phức tạp.

- Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nghiêm túc Quyết định số 83/2007/BNN ngày 04/7/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã; Chỉ thị

3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra, kiểm soát, nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi đốt, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc các chủ rừng thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy rừng, phá rừng không ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện quản lý, bảo vệ rừng, báo cáo UBND huyện để nắm và chỉ đạo.

**4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:** Hoàn thành công tác giao đất lâm nghiệp trong năm 2024 theo đúng Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo diện tích đất lâm nghiệp đều có chủ, để góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chủ rừng, chủ sử dụng đất lâm nghiệp trong tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

**5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện:** Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

**6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:** Chỉ đạo các lực lượng dân quân tích cực tham gia vào công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

**7. Công an huyện:** Chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm tham mưu, đề xuất UBND huyện truy quét, trấn áp các đối tượng chặt phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện, điều tra, xác minh các đối tượng vi phạm để có biện pháp đấu tranh và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Chỉ đạo Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Hạt Kiểm lâm trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

**8. Trung tâm văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện:** Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Lâm Nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm mùa khô để xảy ra cháy rừng.

**9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện:** Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tuyên truyền, vận động Nhân dân, kêu gọi đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu niên tích cực tham gia quản lý bảo vệ rừng, phối hợp

cùng các đơn vị, các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp.

**10. Các cơ quan, đơn vị liên quan:** Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

Nhận được văn bản này, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VKS Nhân dân huyện;
- Công an huyện;
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Tuấn**